

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Mùa năm 2015; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 2015-2016

Ngày 10/9/2015, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Hiền chủ trì hội nghị sơ kết sản xuất vụ Mùa năm 2015, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 2015-2016. Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến nông, Trạm BVTV, Xí nghiệp Khai thác Công trình thủy lợi Việt Yên, Chi cục thống kê, Đài Truyền thanh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Chủ tịch UBND, cán bộ Khuyến nông các xã, thị trấn; Công ty Cổ phần vật tư KTNN Bắc Giang- Chi nhánh huyện Việt Yên (đơn vị được Sở Nông nghiệp và PTNT giao cung ứng thóc giống trên địa bàn huyện). Sau khi nghe đồng chí lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo sơ kết sản xuất vụ Mùa năm 2015, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 2015-2016 và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Hiền kết luận như sau:

Về kết quả sản xuất vụ Đông năm 2014: Mặc dù vụ Đông năm 2014 diễn ra trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, điều kiện sản xuất còn nhiều bất lợi. Tuy nhiên, với sự lãnh, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ngay từ khi bước vào thời vụ gieo trồng; cùng với công tác đầu tư tu sửa, xây dựng trạm bơm, hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng tiếp tục được quan tâm đảm bảo đưa hệ thống vào hoạt động tốt. Vì vậy kết quả sản xuất vụ Đông năm 2014 đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ: Tổng diện tích gieo trồng là 2.800,2ha, đạt 100% so với kế hoạch; các chủng loại giống và phân bón mới đã được ứng dụng đưa vào sản xuất đem lại hiệu quả cao.

Về sản xuất vụ mùa năm 2015: Vụ mùa năm 2015 diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, đầu vụ các đợt nắng nóng kéo dài, bão và mưa lớn làm ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy vụ mùa, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và thường xuyên của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, cùng các ngành, các cơ quan chuyên môn của huyện, nên vụ mùa diện tích gieo cấy toàn huyện đạt 6.400ha/6.400 lúa các trà đạt 100% so với KH). Tuy nhiên trong đợt mưa lũ từ ngày 27/7 đến ngày 6/8/2015 đã làm ngập cục bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện, tổng diện tích thiệt hại lên đến 1.920,44ha trong đó (lúa 1.133,9ha, trong đó 722,38ha ngập trên 70%; rau màu 67,42ha; thủy sản 717,16ha; cây ăn quả 1,96ha). UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các hộ gia đình các biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại do ngập úng gây ra, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn có diện tích bị mất trắng đăng ký giống về sở Nông nghiệp và PTNT để hỗ trợ nhân dân có nhu cầu khôi phục sản xuất (diện tích mất trắng trên địa bàn huyện là 296 ha). Đến ngày 10/8/2015 UBND

huyện đã nhận được đăng ký thóc giống của 5 xã, thị trấn với tổng diện tích là 211.14ha, hoàn thành việc cung ứng giống hỗ trợ với số lượng 8.868kg.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế:

- Sản xuất còn mang tính tự phát, chưa hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Các hình thức tổ chức sản xuất như Hợp tác xã, Tổ hợp tác hoạt động chưa được hiệu quả; sự liên kết bốn nhà trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản chưa thực sự chặt chẽ, công tác xúc tiến thương mại, chế biến sau thu hoạch còn yếu chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hoá; công tác xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão còn hạn chế (*vẫn còn tình trạng đê vi phạm mới phát sinh.*);

- Công tác BVTV: Việc kiểm tra, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại cây trồng trên địa bàn vẫn còn hạn chế, chưa kịp thời tham mưu UBND huyện trong chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh dẫn đến cục bộ một số nơi vẫn bị các đối tượng sâu bệnh hại phát sinh, gây hại (*Nhất là ở các cánh đồng mẫu, các mô hình điểm...*)

- Công tác khuyến Nông: Công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và tập huấn về phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại còn hạn chế. Cán bộ chuyên môn còn chưa bám sát đồng ruộng do vậy tình trạng sâu bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn phát sinh gây hại chưa phản ánh kịp thời

Để thực hiện thắng lợi sản xuất vụ mùa 2015 và triển khai thực hiện tốt kế hoạch vụ đông năm 2015 - 2016. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Hiền yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. UBND các xã, thị trấn

- Tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động để nông dân triển khai sản xuất đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra.

- Chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại cây trồng, hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại từ nay đến cuối vụ, tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa vụ mùa đến ngày thu hoạch, đồng thời làm đất ngay để kịp thời gieo trồng cây màu vụ Đông 2015 (*Nhất là các vùng chuyên canh, các vùng sản xuất tập trung đặc biệt là 2 cánh đồng mẫu sản xuất vụ đông 2015 đó là cánh đồng lạc ở thôn Chùa, Thiết Nham, xã Minh Đức, cánh đồng hành ở thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung*)

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân trong triển khai thực hiện sản xuất vụ Đông.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện, Xí nghiệp khai thác CTTL Việt Yên xây dựng lịch bơm tưới, tiêu đảm bảo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn,

- Tổ chức Hội nghị sơ kết vụ Mùa 2015, xây dựng và triển khai kế hoạch chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2015 của đơn vị mình, giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cây vụ đông đến từng thôn; chỉ đạo cán bộ Khuyến nông cơ sở, các thôn thực hiện tốt việc quy hoạch vùng sản xuất, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng diện tích gieo trồng các cây màu vụ đông đạt và vượt kế hoạch đề ra; báo cáo kịp thời tình hình sản xuất, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về UBND huyện (*qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện*). Căn cứ vào điều kiện

của địa phương bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ cho sản xuất cây vụ đông.

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắc tham mưu cho UBND những biện pháp chỉ đạo đảm bảo thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra. Tham mưu UBND huyện cơ chế hỗ trợ đối với các mô hình trồng tập trung thành vùng đảm bảo hiệu quả sản xuất thời gian xong trước ngày 20/9/2015 (trong đó yêu cầu xác định rõ loại cây trồng, vị trí, địa điểm thực hiện mô hình, cơ chế hỗ trợ và mức hỗ trợ, nguồn kinh phí hỗ trợ..)

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện, Xí nghiệp khai thác CTTL Việt Yên chủ động trong công tác tưới, tiêu đảm bảo thuận lợi cho sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập úng gây ra; xử lý dứt điểm các ách tắc dòng chảy trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch, đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020, yêu cầu xác định cụ thể, chi tiết từng vùng quy hoạch, loại cây trồng trên từng vùng đất, đảm bảo nâng cao năng suất trên đơn vị diện tích; xây dựng kế hoạch nạo vét, tu bổ kênh mương năm 2015 trình UBND huyện phê duyệt.

Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác PCLB năm 2015, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực theo kế hoạch, thường xuyên kiểm tra đê kè công; chủ động đối phó với các tình huống, sự cố xảy ra trong mùa mưa bão.

3. Trạm Khuyến nông: Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, xây dựng các mô hình trình diễn về giống cây trồng, phân bón mới, kỹ thuật canh tác mới có hiệu quả. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng những phân bón hiệu quả cho từng đối tượng cây trồng.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân trong sản xuất vụ Mùa và các cây trồng vụ đông.

4. Trạm Bảo vệ Thực vật: Làm tốt công tác điều tra, dự tính dự báo tình hình phát sinh, gây hại của các đối tượng sâu bệnh; phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện hướng dẫn nông dân tổ chức phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng vụ Mùa và vụ đông năm 2015.

5. Xí nghiệp KTCTTL Việt Yên: Kịp thời tham mưu cho Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Sông Cầu thực hiện tốt công tác tu bổ các hệ thống công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương do đơn vị quản lý đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất; phối hợp với UBND các xã thị trấn chỉ đạo các cụm trạm bơm chủ động bơm tưới tiêu đảm bảo thuận lợi sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán và ngập úng gây ra.

6. Đài Truyền thanh huyện: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong sản xuất để người dân được biết và thực hiện.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương dồn điền đổi thửa và xây dựng cánh đồng mẫu của nhà nước, giúp nhân dân xác định rõ

công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu là một nhiệm vụ quan trọng để xây dựng nông thôn mới.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân của huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên trên địa bàn tích cực mở rộng diện tích trồng cây vụ đông đạt và vượt kế hoạch đề ra.

8. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện: phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

9. Tổ công tác chỉ đạo trong lĩnh vực nông nghiệp thành lập theo Quyết định 2735/QĐ-UBND, ngày 14/7/2015 của Chủ tịch UBND huyện: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện của các xã, thị trấn được phân công phụ trách và phối hợp với các địa phương giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Thông báo kết luận này./.

Nơi nhận

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Chủ tịch UBND huyện;
- Đ/c Nguyễn Đức Hiền - PCT UBND huyện;
- Các cơ quan: NN&PTNT, Trạm BVTV, Trạm KN, Đài Truyền thanh huyện, Hội Nông dân, Hội LHPN, Xí nghiệp KTCTTL Việt Yên;
- Tổ công tác chỉ đạo trong lĩnh vực nông nghiệp thành lập theo Quyết định 2735/QĐ-UBND, ngày 14/7/2015 của Chủ tịch UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Ngọc Mai